

# ĐẠI HỘI XI VÀ TRANG SỬ MỚI CỦA DÂN TỘC VỚI NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

HÔNG LONG\*

**T**rong lịch sử ra đời và trưởng thành của Đảng, mỗi đại hội và nhiệm kỳ đại hội vừa có tính liên tục kế tiếp các đại hội và nhiệm kỳ đại hội trước vừa có vị trí đặc thù từ nội dung và năng lực giải quyết những vấn đề được đặt ra, làm nên sức mạnh của Đảng vì sự nghiệp độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì sự giàu mạnh của đất nước.

Đại hội XI của Đảng thành công, hứa hẹn với nhiệm kỳ của Đại hội mở ra những trang sử mới của đất nước từ sức phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân *“tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”*, then chốt là *xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội<sup>1</sup>, đề xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trải qua 25 năm với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của dân tộc và đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Từ Đại hội các đảng bộ cơ sở đến quận, huyện, tỉnh, thành phố, các đảng bộ trực

thuộc và Đại hội đại biểu toàn quốc - đó là cả quá trình sinh hoạt chính trị với sự tham gia và hy vọng ở nhiều mức độ khác nhau của toàn thể nhân dân trong nước cũng như ngoài nước. Đại hội các cấp đều đạt được những kết quả khác nhau, trả lời những vấn đề nóng bỏng của địa phương và đất nước, hướng vào chủ đề chung của Đại hội XI, tham gia vào các văn kiện của Trung ương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc, lựa chọn và bầu Ban chấp hành mới với những con người đủ sức bảo vệ sự trong sạch vững mạnh của Đảng, gánh vác những trọng trách của nhiệm kỳ mới ở địa phương, đóng góp vào thành tựu chung theo bản chất tiên phong chiến đấu của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc khai mạc ngày 12-1, bế mạc ngày 19-1-2011. Đại hội làm việc sôi nổi với những điều mới, nói thẳng nói thật được tích lũy và thúc đẩy qua Đại hội các cấp, sự bức bách về yêu cầu chống tham nhũng cũng như dân chủ trong Đảng và của toàn dân. Đại hội đạt được sự thống nhất cao trong những vấn đề lớn cả về lý luận và thực tiễn mặc dù đối với một số vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau,... ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau Đại hội XI<sup>2</sup>. Những vấn đề lớn, quan trọng như: nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền

\* Nguyên Phó Viện trưởng Viện Mác-Lênin

kinh tế: cơ chế phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; vấn đề đại diện chủ sở hữu và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chính sách quản lý, đền bù, thu hồi đất đai; thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục; vấn đề dân chủ và kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong xã hội; vấn đề suy giảm đạo đức xã hội<sup>3</sup>... Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương với 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết, Bộ Chính trị 14 đồng chí do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của nhiệm kỳ 2011-2016, hứa hẹn mở ra những trang sử mới của lịch sử Đảng và dân tộc. Sự hứa hẹn ấy là những cố gắng mới từ chính sự hòa hợp năng lực trí tuệ tổ chức và hành động của mỗi cá nhân với tổ chức và toàn Đảng, kế tục được truyền thống lịch sử quang vinh của Đảng và truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Bế mạc Đại hội XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ ý nguyện xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: “Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua những nhiệm vụ to lớn nhằm tiếp tục chinh đốn, xây dựng và tự đổi mới Đảng với mục tiêu nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh đến sự đoàn kết, thống nhất ý chí của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh và đường lối, quan điểm của Đảng, đến sự gắn bó mật thiết với giai cấp, với nhân dân lao động và dân tộc như là một phẩm chất cốt lõi nhất thể hiện bản chất và sức sống của Đảng. Đề đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh, cũng như uy tín, hiệu quả hoạt động của hệ

thống chính trị, Đại hội nhận thức sâu sắc và thể hiện quyết tâm đầy mạnh và có những giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sự thoái hóa, biến chất của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị”<sup>4</sup>.

Sự trong sạch, vững mạnh của Đảng cũng như của mỗi đảng viên trong suy nghĩ và hành động gắn liền hữu cơ và luôn tác động lẫn nhau với việc bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, của người lao động và xây dựng Nhà nước vững mạnh do nhân dân làm chủ.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong cơ chế vận hành Đảng lãnh đạo-Nhà nước quản lý-Nhân dân làm chủ. Những thành tựu cũng như khiếm khuyết trong lịch sử phát triển của đất nước, trong lịch sử xây dựng Nhà nước, xây dựng Đảng đều có nguyên nhân đúng, sai từ cơ chế này. Mỗi chủ thể Đảng-Nhân dân-Nhà nước đều có vị trí và chức năng cũng như mối liên hệ hữu cơ với nhau, những thuận lợi và khó khăn riêng trong quá trình vận động hiện thực của đời sống tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, xây dựng nhà nước, chuyển đổi từ nhà nước thống trị theo kiểu nào đó như đã hình thành và được biết đến trong lịch sử của loài người thành điều mới về chất của kiểu Nhà nước do nhân dân làm chủ là điều mới mẻ và có nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có quá trình tìm hiểu và thực nghiệm từ chính đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, vì dân, vì nước. Điều mới về chức năng Nhà nước ta không phải chỉ có chức năng quản lý mà có đầy đủ chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý. Một

chế độ xã hội mới ra đời với nhiều tổ chức kinh tế, kinh tế xã hội, xã hội với sự trợ giúp của kinh tế, kinh tế phi chính phủ... không thể tự nhiên mà hình thành cũng như không thể từ tay không mà đi lên, nếu không tổ chức và xây dựng. Bản thân việc quản lý và hình thành chế độ quản lý của một chế độ xã hội xác định cũng phải có quá trình tổ chức và xây dựng.

Dân chủ, dân chủ xã hội, tuy là khái niệm và phạm trù có nội hàm với một quá trình lịch sử ra đời và hình thành nhất định trong sự phát triển ngôn ngữ của con người xã hội nhưng cũng là cả quá trình tổ chức và xây dựng xã hội xác định. Cương lĩnh của Đảng nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp<sup>5</sup>...”

Sự kiện quan trọng mở đầu hoạt động của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương cũng như của mọi đảng viên đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống là việc tổ chức tốt và thành công bầu cử Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp và lập ra Chính phủ cũng như hệ thống hành chính các cấp thực sự của dân, do dân, vì dân với vị trí mới của lịch sử dân tộc trong quan hệ quốc tế.

Tổng tuyển cử 6-1-1946 làm nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là ngày hội lớn của toàn dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng, vượt qua muôn vàn khó khăn trong tình hình đất nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Đó là sự khẳng định quyền làm chủ của nhân dân với Nhà nước do nhân dân làm chủ đi vào cuộc kháng chiến thần kỳ kéo dài 30 năm, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc Tổng tuyển cử tháng 5-2011 là sự thử thách, phát huy sức mạnh của một Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự vì dân, vì nước, làm nên những trang sử mới của dân tộc và đất nước.

Chỉ có sự trong sạch, vững mạnh của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức của Đảng cũng như của toàn Đảng thể hiện đúng đắn bản chất tiên phong chiến đấu của Đảng, tôn trọng và xây dựng quyền làm chủ đích thực của nhân dân mới có thể tạo được lòng tin đối với Đảng, tìm tòi và giới thiệu được những nhân tài thật sự là đại diện chân chính cho quyền làm chủ của nhân dân tham gia bộ máy quyền lực nhà nước do nhân dân làm chủ, tạo nên ngày hội lớn của dân tộc, của đất nước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

---

1, 5. Xem: *Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)*

2. Xem: Tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

3. Xem: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

4. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.